

มติชน Maitichon Circulation: 950,000	Section: ประชาชน/ตลาดการศึกษา วันที่: พุธ 29 มิถุนายน 2559 ปีที่: 39	ฉบับที่: 13989 Ad Value: 77,686	หน้า: 17(กลาง) PRValue(x3): 233,058	ศิลปิน: ลีลี
	หัวข้อข่าว: มจษ.ผุด"สถานพยาบาลแผนจีน" รองรับฝึกวิชาชีพ บริการรักษาครบ...			

มจษ.ผุด"สถานพยาบาลแผนจีน"

- รองรับฝึกวิชาชีพ บริการรักษาครบวงจร
- ไม่หวังกำไร จ่อเปิดหลักสูตรสมุนไพรร

ผศ.รัตนา เฉลิมกลิ่น คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้เปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยจันทรเกษมขึ้นอย่างเป็นทางการแทนคลินิกการแพทย์แผนจีนเดิมที่อยู่ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกอีกด้วย โดยสถานพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยติดกับถนนรัชดาฯ ซึ่งเป็นทำเลที่คนผ่านไปมาสะดวก และเดินทางสะดวก โดยใช้งบประมาณด้านเครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ต่างๆ รวม 20 ล้านบาท เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนที่ให้บริการดูแลรักษาแบบครบวงจร นอกจากการฝังเข็มบริการยาจีน หุยหน่า คลินิกต่อมลูกหมาก สูติรีเวช อายุรกรรมทั่วไปซึ่งเป็นแผนกที่เปิดให้บริการอยู่เดิมแล้วยังขยายการให้บริการเพิ่ม เช่น บริการจัดกระดูกโดยแพทย์จีน คลินิกก้าวขาให้บริการด้านความงามด้วยศาสตร์แผนจีน พร้อมขยายเวลาให้บริการจากจันทร์-เสาร์



สุมาลี ไชยสุกรากุล รัตนา เฉลิมกลิ่น

เป็นจันทร์-อาทิตย์ สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาวันธรรมดา เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เป็นต้นไปโดยสถานพยาบาลแห่งใหม่สามารถให้บริการได้ 100 คนต่อวันโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหลายแห่ง และรวมถึงแพทย์จีนจากโรงพยาบาลต่างๆ หมุนเวียนมาตรวจรักษาทุกวัน

ผศ.รัตนา เฉลิมกลิ่น กล่าวว่า เป้าหมายในการเปิดสถานการแพทย์แผนจีน นอกจากการให้บริการสุขภาพกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มจษ. ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตหลักสูตรแรกในประเทศไทย ใช้เวลาเรียน

5 ปี ปัจจุบันที่เรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้ว 4 รุ่น ประมาณ 200 คน บัณฑิตที่จบไปส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา ส่วนผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะก็ไปเป็นแพทย์แผนจีนตามโรงพยาบาลของรัฐ คลินิกหรือเปิดคลินิกหรือร้านยาจีนเพราะเด็กส่วนหนึ่งที่มาเรียนเพราะครอบครัวทำธุรกิจร้านยาจีนอยู่แล้ว ที่ผ่านมายังไม่มีบัณฑิตตกงาน เนื่องจากประชาชนสนใจหันมาใช้บริการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนมากขึ้น และบัณฑิตที่จบออกไปมีจุดเด่นทั้งด้านทักษะวิชาชีพและการใช้ภาษาจีน

"หลักสูตรการแพทย์แผนจีนเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง มจษ. กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหลายแห่ง นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาร่วมระหว่าง มจษ. และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหลายแห่ง หลักสูตรนี้เรากำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกวิชาชีพมากถึง 2,000 ชั่วโมง ไปฝึกที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหลายแห่ง 1,000 ชั่วโมง และกลับมาฝึกที่ประเทศไทยอีก 1,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเรียนและสอนเป็นภาษาจีนควบคู่กับภาษาไทยฉะนั้นเด็กที่จบไปสามารถใช้ภาษาจีนในการทำงานได้เป็นอย่างดี ตอนนี้เรากำลังเสนอสภามหาวิทยาลัยที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มทางด้านสมุนไพรร จากนั้นจะต่อยอดไปเปิดในระดับปริญญาโทด้วย" คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มจษ. กล่าว

รศ.ดร.สุมาลี ไชยคุรุรากุล อธิการบดี มฉช. กล่าวเพิ่มเติมว่า มฉช. เป็นแห่งแรก ที่เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต เป็น สาขาที่มีนักศึกษาสนใจเรียนค่อนข้างมาก และในแง่ของบริการสาธารณสุข การรักษา ด้วยแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ นิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่ง สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนเป็นสถาน พยาบาลที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจรโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายถูก อย่างไม่ กก็ตาม มหาวิทยาลัยไม่ได้มองในแง่ของรายได้ หรือแสวงหากำไรมากไปกว่าการให้บริการ สังคมและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ สังคม ซึ่งนอกจากสาขาการแพทย์แผนจีนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายหลักสูตรที่ถือเป็น จุดแข็งและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยมา นาน เช่น ดนตรีสากล ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ ท่องเที่ยว คหกรรม ปฐมวัย พลศึกษา ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น ส่วน แนวทางในอนาคตจะเน้นไปทางด้านผู้สูงอายุ และคนเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านคหกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมศาสตร์จะสอด แทรกความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนเมือง ซึ่ง เป็นไปตามปรัชญาของราชภัฏที่เป็นอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" อธิการบดี มฉช. กล่าว